



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น

ตามประกาศเทศบาลนครขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง วันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการจัดจ้างบุคคลผู้ได้รับการเลือกสรรเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าเทศบาลนครขอนแก่นได้เปิดรับสมัครเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรไปแล้วก็ตาม เทศบาลนครขอนแก่นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง และสัญญาจ้างนั้นเป็นอันยกเลิก

๔. เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ขอนแก่น มีมติเห็นชอบ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๑	นางสาวอุมาพร สงแดง	เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ขอนแก่น มีมติเห็นชอบ ซึ่งเทศบาลนคร ขอนแก่นจะแจ้งผู้ผ่านการ เลือกสรรให้ทราบต่อไป
๒	๐๑-๐๐๔	นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ	



บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น  
แบบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒-๐๓๒	นางสาวชุตินา อำนางพิชิตไพบรี	เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ขอนแก่น มีมติเห็นชอบ ซึ่งเทศบาลนคร ขอนแก่นจะแจ้งผู้ผ่านการ เลือกสรรให้ทราบต่อไป
๒	๐๒-๐๒๑	นายอธิคุณ ชื่นกองแก้ว	
๓	๐๒-๐๓๓	นางสาวณัฐพัชร์ พิเชษฐพันธ์	
๔	๐๒-๐๑๗	นางสาวรัชณี เชื้อมขุนทด	
๕	๐๒-๐๐๗	นางสาวชฎาภรณ์ เตมียศิลป์	

